

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 10

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
9 พ.ย. 2563	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยขอบเขตผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 5
10 พ.ย. 2563	การประชุมหารือกระบวนการ FLEGT VPA ระหว่างกรมป่าไม้ และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย อ่านต่อ
11 พ.ย. 2563	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
16 พ.ย. 2563	การประชุมหัวหน้าคณะทำงานกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 อ่านต่อ
18 พ.ย. 2563	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินรัฐครั้งที่ 2
26 พ.ย. 2563	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย และการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทยครั้งที่ 3

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นส่วน ด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
ภาคผนวกที่ 1: ขอบเขตผลิตภัณฑ์	<p>คณะทำงานกลุ่มย่อยฯทำข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ พิจารณาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มสินค้าพิกัด 4702 (เยื่อไม้ชนิดละลายได้) และ 4704 (เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์นอกจากชนิดละลายได้-ไม่ฟอก) - ตัดผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลที่อยู่ในพิกัด 47 และ 48 ออก - ได้ข้อสรุปว่าไม้จะไม่ถูกรวมเข้ามาในขอบเขตผลิตภัณฑ์ - กรณีผลิตภัณฑ์จากไม้ที่อยู่ภายใต้พิกัด 4409 4412 และ 4418 ฝ่ายไทยต้องเพิ่มคำอธิบายการควบคุมห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากไม้

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 10

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

<p>การเร่งรัดการเจรจาและจัดทำ FLEGT VPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรมป่าไม้ และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเร่งรัดการเจรจาและจัดทำ FLEGT VPA ให้เสร็จ - หัวหน้าคณะทำงานกลุ่มย่อยร่วมร่างแผนการดำเนินงาน VPA กลยุทธ์การดำเนินงานภาคผนวก และแผนการดำเนินงาน TEFSO เพื่อเร่งรัดการเจรจาและจัดทำ FLEGT VPA
<p>แนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ร่วมหารือแผนการพัฒนาร่างแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้
<p>แนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน ไม้ในที่ดินรัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ร่วมหารือร่างข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาร่างแนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินรัฐ เพื่อนำไปเสนอให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ พิจารณา
<p>ภาคผนวกที่ 5: ระบบรับประกันความ ถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS) และการควบคุมห่วงโซ่ อุปทานของไม้ไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ร่วมร่างข้อเสนอแนะหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการระบบ THA-TLAS และร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างภาคผนวกนี้ เช่นในส่วนการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า และการจัดการไม่ให้ไม้ที่ถูกยึดเข้ามาในห่วงโซ่อุปทาน ระบบการตรวจพิสูจน์และออกหนังสือรับรอง THA-TLAS และคำอธิบายการรับรองโดยบุคคลที่สาม (Third-party certification) ซึ่งเป็นการรับรองที่ระบุอยู่ในกฎหมายของไทย และจะส่งให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ พิจารณาต่อไป